

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง, แรงขายดอลลาร์ยังหนาแน่น-ส่งออกหนุน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ โดยแรงขายดอลลาร์จากผู้ส่งออก และนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ยังมีเข้ามาหนาแน่น หลังจากข้อมูลการส่งออก และตัวเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นทิศทางการแข็งค่าของเงินบาทในระยะต่อไป

*ดอลลาร์ร่วงลงมากใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ โดยถูกกดดันจากการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่ความวิตกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและโลก ทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยง

*ยูโรทรงตัวในวันนี้ หลังจากร่วงลงเกือบ 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดเมื่อเทียบรายสัปดาห์ นับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 พ.ค. แต่นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ในต่างประเทศ ระบุว่า ยูโรยังคงมีความเปราะบางต่อความวิตกเกี่ยวกับภาคธนาคาร และสถานการณ์หนี้ยุโรป

*เยนในตลาดนิวยอร์กวานนี้ปรับตัวขึ้น แม้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่น จะออกมาอ่อนแอเกินคาด ขณะที่ นักลงทุนกังวลกับการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่น ในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแข็งค่าของเยน

*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.73/78 จาก 31.82/83 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.72/77 จาก 31.803/838 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 85.24/27 จาก 85.32 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2834/35 จาก 1.2817 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเราค่อนข้างแยกตัว ตัวเลขส่งออกกับเศรษฐกิจ ยังชี้ไปในทางที่ดีอยู่ ต้องมีอะไรชัดเจนเข้ามา ถึงจะ turn ให้อดอลลาร์/บาท กลับมาได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า มุมมองเชิงบวกต่อภาคการส่งออกและทิศทางเศรษฐกิจไทยยังเป็นปัจจัยชี้ให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนในตลาด ขายดอลลาร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่า เงินบาทจะยังแข็งค่าต่อไปอีก

ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ มองแนวต้านไว้ที่ 31.72 และแนวรับที่ 31.83

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร**

มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้